



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๑.๑/๓๖๖

สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๔๔๑๐

ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. มีสาระสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ มีอิสระ มีความคล่องตัว และมีธรรมาภิบาล สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น สอดรับกับแนวทางการปฏิรูปประเทศเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งอื่น ๆ ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วยังคงหลักการและสาระสำคัญเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการไว้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ

ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความชัดเจนในการดำเนินการกรณีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ไม่ต้องนำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินให้มีเท่าที่จำเป็นและนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเห็นควรที่จะกำหนดให้มีการวางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้ที่ชัดเจนด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบบการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และรายงานให้สำนักงานประมาณอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ กรณีค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในระยะแรกของการเปลี่ยนผ่าน ควรกำหนดบทเฉพาะกาลให้ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและภาระของงบประมาณที่เกิดขึ้น โดยให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นลำดับแรก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐๕๗๖๐ ๒๖๖๖๖๖

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒/๑

โทร. ๐๙ ๕๕๘๘๙ ๒๙๕๐ และ ๐๙ ๕๕๙๐ ๖๐๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th